

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคเราเพื่อนกัน

ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเราเพื่อนกัน ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ของพรรคเราเพื่อนกัน ดังนี้

นโยบายพรรคเราเพื่อนกัน

พ.ศ. ๒๕๕๓

วัตถุประสงค์แห่งการเมืองของพรรคเราเพื่อนกัน มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนราษฎรได้รับการปกครองแห่งรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เป็นไปอย่างแท้จริง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาประชาธิปก ได้ยินดียกพระราชอำนาจที่มีมาแต่เดิม ของพระองค์ให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕

ถ้าพรรคเราเพื่อนกันได้เป็นรัฐบาลจะนำรัฐธรรมนูญที่แก้ไขฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแนวทางของพรรคและจะทำการตามแผนนโยบายจัดตั้งสำนักงานการปกครองแห่งชาติให้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐธรรมนูญนี้ โดยที่การจัดตั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งและสำนักงานเลขาธิการสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภารวมเข้าเป็นสำนักงานการปกครองแห่งชาติ

ทำหน้าที่รับผิดชอบงานทั้งหลายตามขบวนการรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศต่อไป แล้วให้สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าสังกัดกับสำนักงานการปกครองแห่งชาติ

สำนักงานการปกครองแห่งชาติให้มีเลขธิการสำนักงานฯ เป็นหัวหน้าสำนักงานฯ ผู้มาเป็นเลขธิการสำนักงานฯ ให้มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข จะได้นำเสนอต่อประชาชนเป็นลำดับต่อไป เว้นแต่กฎหมายจะไม่อนุญาต

ด้านการทหาร จะสนับสนุนการข่าวกรองด้วยเงินงบประมาณให้มากเป็นพิเศษและจะมีนโยบายให้ทางทหารเรียนรู้ยุทธวิธีการราชตระเวน การตั้งแคมป์จริงแคมป์หลอก ดำเนินการด้านหลอก การแฝงตัวในที่ชุมชน การสุ่มซ่อนในเวลากลางวัน ส่วนรายละเอียดย่อมเป็นความลับ ส่วนเหตุการณ์ทางภาคใต้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น ยุทธวิธียังค้ำกว่าผู้ร้าย เช่น วิธีดักจับสัตว์ รู้จิตวิทยาของสัตว์ว่าจะออกหากินอะไร เดินทางแบบไหน ตื่นตกใจแล้วจะไปที่ไหน ควรจะดักจับที่ตรงไหน ผู้ร้ายเขารู้วิธีนี้ ฝ่ายตำรวจก็รู้วิธีนี้ แต่มองข้ามจึงเกิดเหตุสูญเสีย ส่วนการแฝงตัวและการร่วมมือของผู้ร้ายนั้นเขาพัฒนาเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภาแล้ว ส่วนทหาร ตำรวจ ยังรักษาอำนาจเพื่อนร่วมรุ่นจนไม่คิดถึงเพื่อนร่วมชาติ

ฉะนั้น จะจัดให้อยู่ในระบบของสารสนเทศในนโยบายข้าราชการเพื่อการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการให้เป็นไปตามความสามารถของแต่ละตัวคน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่ให้มีหน้าที่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เว้นแต่ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองอนุญาตเท่านั้น

ด้านสังคม ส่วนท้องถิ่นจะให้หมู่บ้านและชุมชนจัดทำกฎศีกาการรักษาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำ ป่าไม้ ภูเขา ชายทะเล หรือแหล่งอนุรักษ์ของท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อยสามารถตรวจค้นผู้ต้องสงสัยยาเสพติด ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุร้ายภายในเขตหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยนำกฎศีกานั้นไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนจังหวัดแล้วนั้นให้ใช้เป็นหลักฐานในศาลฯและจะจัดเจ้าหน้าที่ของรัฐฯไปให้ความคุ้มครองประชาชน ผู้ดำเนินการตามกฎศีกานี้ด้วย

การรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จะจัดเพิ่มกำลังตำรวจประจำที่แหล่งท่องเที่ยวและสายตรวจตามแหล่งสาธารณะป้องกันอาชญากรรมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป รัฐบาลจะไม่อ้างกำลังตำรวจมีไม่เพียงพอเพราะเป็นหน้าที่ที่จัดหากำลังคุ้มครองประชาชนส่วนวิธีจัดกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนตำรวจที่เป็นผู้ร้ายก็ต้องมีความเด็ดขาดในกฎ ระเบียบ วินัย การสืบสวนจับกุม คมตัวจะจัดสถานที่ไว้ในที่เปิดเผย

ด้านความยุติธรรมต้องมีปฏิบัติในการปกครองแห่งสังคมของชาติ ผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงศาล ซึ่งสติความยุติธรรมที่ลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายกระแสนิยมองค์กรใด ๆ นั้น ที่ประชาชนเขาคิดว่าไม่เป็นธรรมแก่เขาในการดำรงอาชีพโดยสุจริตที่มีมาแต่เดิมแล้วนั้น อาจจะไปเป็นเงื่อนไขแห่ง

การก่อความไม่สงบได้ ฉะนั้น ถ้ามีกฎหมายหรือการตัดสินใจไปตามกฎหมายกระแสนิยมองค์กรต่าง ๆ นั้น นโยบายของพรรคเราเพื่อนกันจะให้ทำการยกเลิกกฎหมายที่มีลักษณะเช่นนี้โดยเร็วต่อไป

ด้านความมั่นคงในการอาชีพจะจัดสรรที่ดินทำอาชีพให้แก่ผู้ขาดแคลนที่ทำกิน โดยจะนำพื้นที่ป่าหมดสภาพและที่ดินที่รัฐให้เอกชนเช่าหรือบริษัทเช่าเมื่อหมดสัญญาแล้วจะไม่ต่อสัญญาและจะไม่ให้มีการเช่าในระบบของเอกชนอีกต่อไป และจะนำที่ดินเหล่านั้นมาจัดสรรแบ่งให้ผู้ขาดแคลนที่ทำอาชีพ โดยเสมอกันเท่าที่จะทำได้ในรูปแบบ สปก.๔-๐๑ ส่วนที่เป็นป่าชุมชนก็จะให้ชุมชนร่วมกันรักษาไว้

ด้านสาธารณสุข จะส่งเสริมให้วิจัยยาและสารประกอบยารักษาโรค โดยสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเรียนแพทย์ทุกสาขาเฉพาะทาง และโรงพยาบาลเรียนแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพราะการรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันผู้ป่วยมารอแพทย์นาน แพทย์มีไม่เพียงพอ ในอนาคตถ้าประเทศเรามีการรักษาผู้ป่วยได้ดี ชาวต่างประเทศก็จะมารักษาในประเทศเรา จะมีรายได้เทียบเท่ากับการท่องเที่ยว โดยมีแผนจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นศูนย์การแพทย์นานาชาติในอนาคตต่อไป เช่น นำเอาสนามบินที่ใช้ไม่คุ้มค่าแล้วหรือสนามบินคอนเมืองนำมาทำโรงพยาบาลรวมระบบนานาชาติและให้บริการจำพวกบริษัทประกันภัยต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ

ด้านการศึกษา การที่มีการให้เรียนฟรี ๑๕ ปี แล้วนั้นจะให้เรียนฟรีถึง ๑๘ ปี ในวิชาบังคับ มีวิชาภาษาไทย วิชาเรียนรัฐธรรมนูญการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิชาศาสนา ที่ผู้เรียนนั้นนับถือ มีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และให้เป็นวิชาแกนหลักของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและจะสนับสนุนระบบการสอนจะใช้วิธีสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมตามแบบของพระเจ้าอยู่หัวและจะจัดให้มีเครื่องรับโทรทัศน์ทุกห้องชั้นเรียน ส่วนครูประจำชั้นทำหน้าที่จัดการเวลาให้นักเรียนได้รับการสอนตามตารางเวลาของการสอนและเป็นผู้รับตรวจการบ้านและกิจกรรมของนักเรียนจากนักเรียนที่รับการสอนที่ผ่านมา จะจัดทำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก่อนเป็นอันดับแรก และจะจัดเงินงบประมาณให้ได้ครบทุกโรงเรียน ของรัฐบาล ทั่วประเทศในที่สุดต่อไป

แผนนโยบายการปราบปรามทุจริต การทุจริตนั้นเป็นบ่อเกิดผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ เช่น พวกบุนกрук ป่าไม้ ภูเขา ชายทะเล ป่าสงวน อุทยานต่าง ๆ ที่ดินสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ พวกเจ้าพ่อสั่งการอาชญากรรม พวกปลอมแปลงสัญชาติให้คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย แม้กระทั่งการรับบุคคลเข้ารับราชการ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ผู้กระทำเช่นนั้นได้ก็ต้องเป็นข้าราชการชั้นผู้สั่งการได้ ส่วนชั้นผู้น้อยที่รักเจ้านายมีรักชาติ ก็มี และผู้ที่เกรงกลัวถูกย้ายกลัวถูกลดตำแหน่งจำยอมรับใช้เจ้านายในทางที่ผิดก็มี

การทุจริตเงินในโครงการต่าง ๆ หากตัวผู้กระทำผิดไม่ได้เป็นปัญหาต่อความเจริญของชาติที่มีต้นเหตุจากการที่ผู้ตรวจรับมอบงานในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เมื่อผู้เซ็นรับส่งมอบงานตรวจสอบงานแล้วไม่ได้มาตรฐานตามในสัญญาแต่ผู้ตรวจเซ็นให้ผ่านได้ ผู้เซ็นก็ได้รับเงินเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าผู้ตรวจเซ็นไม่ให้ผ่านก็ต้องถึงเสียชีวิตก็ต้องถูกย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ก็มี

ฉะนั้น จะให้ใช้วิธีในระบบตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลขนาดของส่วนประกอบของงานในโครงการที่ตรวจขนาดของวัสดุตามสัญญาว่าจ้างฯ แล้วนำไปใส่ระบบประมวลผลแล้วถึงขีดผ่านก็นำไปเบิกรับเงินตามโครงการนั้น ๆ ได้ตามสัญญาว่าจ้าง ผู้ตรวจสอบหรือผู้เป็นวิศวกรของมาตรฐานงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบเองจะถูกบังคับหรือด้วยความเต็มใจการทุจริตก็จะสอบสวนเอาผิดได้ไม่ซับซ้อน

ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้เป็นไปตามระบบบันทึกในระบบสารสนเทศที่จะจัดตั้งขึ้นในแต่ละกระทรวงของหน่วยงานไว้จัดเก็บรหัสของข้าราชการแล้วนำมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละกระทรวงในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งในของแต่ละกระทรวง

ฉะนั้น จะให้อยู่ในวิธีการของระบบของกฎหมาย ระบบที่ว่านี้จะใช้ระบบสารสนเทศ ผู้ที่เป็นข้าราชการทุกคนตั้งแต่แรกเข้ารับราชการ ต้องมีระบบบันทึกการทำงานในหน้าที่ในแต่ละเดือนตามข้อมูล ผลของการทำหน้าที่นั้น ๆ และการถูกออกคำสั่งย้ายคำสั่งเลื่อนขึ้นตำแหน่งใครเป็นผู้ออกคำสั่งนั้นจะบันทึกตามรหัสของแต่ละบุคคลตามบัตรข้าราชการ การแสดงผลประวัติเพื่อแสดงผลประวัติของแต่ละคนใช้ในการเลื่อนขึ้น หรือถูกสอบสวนจากเอกสารที่ผู้นั้นออกให้ผู้อื่นตามหน้าที่การทำงานและเป็นหลักฐานในชั้นสอบสวนและชั้นศาล

และจะให้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองพนักงานสอบสวน และให้สิทธิสอบสวนที่มีหลักฐานนำพาเกี่ยวข้องกับคดีต้องขออนุญาตจากสังกัดใด ตั้งแต่ประธานองคมนตรีลงมา ตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงมา ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมา ตั้งแต่ประธานศาลทุกศาลลงมา ตั้งแต่เลขาธิการสำนักงานการปกครองแห่งชาติลงมา ตั้งแต่ผู้ว่าราชการแห่งชาติลงมา ตั้งแต่ประธานรัฐสภาลงมา ถ้าหลักฐานเชื่อมโยงถึงให้พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนใช้สิทธิเรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือให้บุคคลมาให้ถ้อยคำบันทึกการให้การในคดีผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกกล่าวหา เมื่อสอบสวนแล้วให้เป็นหน้าที่ของอัยการเป็นผู้พิจารณาสั่งฟ้องจะให้มีกฎหมายลักษณะนี้เพื่อปราบปรามทุจริตต่อไป ส่วนการสืบสวนจับกุมตัวผู้กระทำผิดกฎหมายให้เป็นหน้าที่ฝ่ายตำรวจ

จะให้ยกเลิกอำนาจนายกรัฐมนตรีนครและรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการ
ทุกระดับชั้นที่มีไว้ในอำนาจ เพื่อมิให้นักการเมืองแทรกแซงการทำหน้าที่ของระบบข้าราชการ ในหัวหน้า
ส่วนราชการใดปฏิบัติงานไม่เหมาะสมให้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบวินัยให้ศาลปกครองใช้เป็น
ที่ควบคุมกฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการและนักการเมืองโดยให้รับเรื่องร้องเรียนหรือขอเพิกถอนคำสั่งของ
นักการเมืองและของข้าราชการที่ผิดระเบียบการออกคำสั่งโดยผู้เป็นข้าราชการหรือผู้ทำการแทนราษฎร
หรือผู้แทนราษฎรโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ยื่นต่อศาลปกครองนี้

ด้านการเกษตร ในราคาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เป็นปัญหาของชาวนาชาวไร่
โดยพ่อค้าคนกลางกดราคาให้ต่ำ แต่ราคาข้าวสารมีราคาสูงกว่าราคาข้าวเปลือกถึงสามเท่าตัว ราคา
ข้าวเปลือกควรจะมีราคาสูงขึ้นได้อีก ให้ราคาใกล้เคียงกันโดยประมาณหนึ่งเท่าตัว เช่น ราคาข้าวสาร
โดยรวมประมาณกิโลกรัมละ ๓๐ บาท ราคาข้าวเปลือกควรจะมีอยู่กิโลกรัมละ ๑๕ บาท ถ้าจะร้องขอ
ความร่วมมือจากพ่อค้าให้ซื้อในราคา ๑๕ บาท ย่อมไม่ได้รับความร่วมมือเป็นธรรมดา ฉะนั้น ต้องมี
กฎหมายเป็นกฏกติกาบังคับ ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ไซโลข้าวโพด ลานมันสำปะหลัง ต้องจดทะเบียน
ผู้ประกอบการค้าแบบใหม่และจัดเก็บภาษีแบบย้อนทางคือ โรงสีข้าว ไซโลข้าวโพด ลานมันสำปะหลัง
จดทะเบียนกำลังเครื่องจักรการผลิตขนาดเท่าใดและเงินทุนงบประมาณการค้า การผลิตปีต่อปี ถ้าผลิต
เต็มจำนวนหรือเกินจำนวนและใช้เงินงบประมาณซื้อของต้นทุนครบจำนวนหรือเกินจำนวนก็จะ
ได้รับการลดหย่อนภาษีให้ แต่ถ้าผลิตต่ำกว่าจำนวนและใช้เงินงบประมาณต้นทุนต่ำกว่าที่ลงทะเบียนไว้
ยิ่งต่ำมากก็ยิ่งถูกเก็บภาษีมากและถ้าไม่แจ้งจดทะเบียนหรือแจ้งเท็จก็จะถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาจัดเก็บภาษีชนิดนี้จะใช้รอบเวลาของการทำเกษตรของชาวนาชาวไร่ ส่วนวิธีการตรวจสอบ
ผู้ต้องเสียภาษีนี้ ผู้เสียภาษีต้องแสดงบัญชีจัดเก็บจัดซื้อและสถานที่หรือใบส่งมอบของให้ผู้ใดแล้วเป็น
หลักฐานอ้างอิง ต่อเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบได้ และให้ใช้ประกอบต่อเนื่องถึงผู้จำหน่ายหรือ
ผู้ส่งออก ถ้ามีใบส่งมอบสินค้าจากผู้มีทะเบียนชนิดนี้ จะผลิตเอง จำหน่ายเอง หรือส่งออกเองก็ตาม
จะได้สิทธิเข้าประมวลซื้อหรือสิทธิเข้าโครงการของรัฐบาลในรายการที่มีการจดทะเบียนชนิดนี้ด้วย เช่น
การประมวลข้าวในสต็อกหรือโควตาส่งออกที่รัฐบาลมีโควตาให้ (ถ้าวิธีนี้แล้วไม่ได้ผล) ก็จะใช้วิธี
สนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มกันไปรวมหุ้นลงทุนในโรงสีหรือในไซโลหรือลานมันสำปะหลัง โดยที่
รัฐบาลลงทุนค่าประกันเงินก่อสร้างให้ก่อนแล้วให้ธนาคาร ธกส. เป็นสถานที่ขายหุ้นให้ลูกค้าและ
บุคคลทั่วไปได้เป็นเจ้าของ การบริหารจัดการให้เป็นแบบสหกรณ์เป็นแนวทางต่อไป

ด้านการต่างประเทศ จะจัดตั้งกงสุลไม่ต่ำกว่าอีกร้อยแห่งทั่วโลก และจะทำการติดต่อประเทศที่มีความต้องการร่วมกันที่จะเป็นฐานร่วมสินค้าอาหารการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อที่จะขยายไปยังประเทศที่สามอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้ความสะดวกในประเทศห่างไกลที่ต้องการสินค้าอาหารจากประเทศไทยเรา ถ้าประเทศใดเข้าร่วมด้วยกับเรา เราจะขายสินค้านั้นให้ภายในประเทศนั้นในราคาต่ำเป็นการตอบแทนที่ร่วมด้วยกับเรา

ด้านการพาณิชย์ อยู่ในระบบเศรษฐกิจด้วยนั้นส่วนที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรโดยเสรีระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นแล้ว และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จำเป็นต้องเป็นผู้จัดการระบบการค้าแบบตั้งต้นเป็นอันดับหรือเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรแห่งโลกไปตามเหตุการณ์ ถ้าประเทศในอาเซียนส่งสินค้าเกษตรเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากเท่าไรคู่แข่งในตลาดโลกของเราก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราก็จัดระบบการค้าของประเทศให้เป็นระบบแบบพ้อค้าคนกลางในตลาดโลก

ด้านสิ่งแวดล้อม จะจัดเขตพื้นที่ที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้และไม่ได้เช่นเขตโรงงานที่มีมลพิษแห่งหนึ่ง ไม่มีมลพิษแห่งหนึ่ง ให้แยกจากพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้ควบคุมในส่วนโรงงานหรือสถานที่ประกอบการที่มีของเสียของมีพิษ จะออกกฎให้ต้องฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้กับธนาคารเป็นระยะเวลา ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปีขึ้นไป เป็นการประกันการเสี่ยงต่อผู้กระทำก่อมลพิษจัดเป็นประเภทกองทุนถ้าเหตุพิสูจน์ได้ว่าโรงงานหรือผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดถูกกติกาปล่อยของเสียสู่แหล่งสาธารณะ หรือแหล่งที่ประชาชนอื่นเสียหายฟ้องร้อง ถ้าจริงตามฟ้องจะหักเงินฝากประกันนั้น และผู้ประกอบการต้องฝากเงินตามที่กำหนดหรือจะฝากมากกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้ การจ่ายดอกเบี้ยและเงินฝากนี้รัฐบาลค้ำประกันเงินต่อผู้ฝาก

ด้านการคลัง การเงิน จะให้อำนาจผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยธนาคารและค่าเงินตามเห็นสมควรแก่เหตุปัจจัยเศรษฐกิจโลก แต่ให้ต้องรับฟังคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ และคณะรัฐมนตรีได้ยับยั้งแล้วนั้นเกิดความเสียหายต่อเงินคลังด้วยเหตุยั้งนั้น จะให้คณะรัฐมนตรีนั้นรับผิดชอบ

จะให้ตั้งกฎกติกาต่อผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ต้องเป็นเงินบาทของไทยหรือใช้จำนวนเงินบาทของไทยทำสัญญาในการลงทุนเพื่อให้เงินบาทเป็นแกนการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย

นโยบายการพัฒนาประเทศ จะพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรเป็นสำคัญจะใช้เงินงบประมาณที่มากกว่าการพัฒนาประเภทอื่น ๆ เช่น ทำแหล่งน้ำให้ชาวเกษตรกร โดยทำคลองส่งน้ำ

พร้อมระบบป้องกันน้ำท่วมพร้อมกันไป ส่วนการใช้น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นจะใช้น้ำให้น้อยลง เพราะมีพลังงานอื่นทดแทนได้ แต่การผลิตด้านเกษตรต้องใช้น้ำเป็นฐานการผลิตที่พืชจะขาดน้ำไม่ได้

ด้านคมนาคม จะให้มีการสร้างรางรถไฟรางคู่ตามกำลังเงินงบประมาณ อย่างน้อยต้องสร้างให้ได้ ปีละสองสถานีขึ้นไป ในส่วนทางรถยนต์ที่ต้องตัดผ่านทางรถไฟจะให้มีการยกระดับให้ข้ามกันได้ ส่วนการสร้างถนนรถยนต์ที่ยังไม่จำเป็นจะให้คงไว้ก่อน ในส่วนรถยนต์บรรทุกหนักในการเสียภาษี จะจัดเก็บตามจำนวนล้อรับน้ำหนักโดยไม่จำกัดน้ำหนักบรรทุกต่อกัน โดยใช้วิธีหารน้ำหนักด้วยล้อรับน้ำหนักของรถบรรทุกเต็มทีของแต่ละคันเพื่อเก็บภาษี ส่วนพวกเก็บส่วยบนทางหลวงจะไม่มีที่อ้างบรรทุกน้ำหนักเกิน ถ้าผู้ประกอบการเสียภาษีถูกต้องตามขนาดรถบรรทุกนั้น ๆ เอง

ด้านเศรษฐกิจ จะให้ดีกว่านี้เป็นหลายเท่าตัวด้วยการแก้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไม่ให้นำไปอ้างทำการปิดล้อมจับไล่ซึ่งกันและกัน อันเป็นเหตุเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองที่นักลงทุนจึงไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามวิธีของพรรคเราเพื่อนกัน ทุกอย่างจะหมดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ก็จะมีเงินลงทุนได้ต่อไป

ข้อบังคับพรรคเราเพื่อนกัน

พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับพรรคเราเพื่อนกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคเราเพื่อนกัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรคและการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดข้อบังคับพรรคไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเราเพื่อนกัน พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า พรรคเราเพื่อนกัน เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า WE ARE FRIENDS ชื่อย่อภาษาไทย รพค. ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษว่า WAF.

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย



พรรคเราเพื่อนกันใช้เครื่องหมายกากบาทมีฐานหลายสีดำ ขาว ฟ้ำ อยู่ในแถบสีเขียว สีขาว สีเหลือง มีดาวสีแดงห้าดวงล้อม

โดยมีคำอธิบาย ดังนี้

รูปกากบาท หมายถึง กฎกติกาของเพื่อนร่วมสังคมเรา รูปดาว หมายถึง คนผู้รักษากฎกติกาของสังคมเรา แถบสีเขียว หมายถึง ความสงบสุข แถบสีขาว หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม แถบสีเหลือง หมายถึง ความเป็นทุกข์

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๔๗/๑ ถนนแสงมุกดาเหนือ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๒๐

ข้อ ๖ สาขาพรรคที่ได้อนุมัติให้ตั้งขึ้น ณ ที่ใด ให้เรียกว่า พรรคเราเพื่อนกัน สาขา โดยมีชื่อภาคต่อท้าย

หมวด ๒

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก
- (๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
- (๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด และให้คำรับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกำหนด

ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคต่อคณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาร่วมด้วยคำคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

คำคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาแล้วแต่กรณี และให้สงวนคำคัดค้านนั้นไว้เป็นความลับ

ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรคโดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางของพรรคให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
- (๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๔ วรรคสอง
- (๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
- (๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยมติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สังกัดพรรค และมีมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้ อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้ มีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้

ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

หมวด ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสิทธิในการนำเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
- (๒) มีสิทธิได้รับคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
- (๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการ สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
- (๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
- (๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย

- (ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
- (ข) เป็นผู้พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
- (ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์ และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
- (ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
- (๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
- (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง
- (๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
- (๕) ไม่นินทาว่าร้ายหรือบ่อนทำลายพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

หมวด ๔

ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้

- (๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
- (๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศและส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๓) พระราชโองการให้สวัสดิการคุ้มครองให้พ้นจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พระราชโองการให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

หมวด ๕

การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้ารับฟังการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

หมวด ๖

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขา ร่วมกันสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกำหนดวินัย ดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคเดียวกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรครับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พึงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทำให้การเมืองมีคุณธรรมสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(๒) ประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

- (๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
- (๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเสียสละ และให้ความรู้ ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
- (๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
- (๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
- (๗) จิตใจสำนึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

หมวด ๓

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๑๕ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) เภรัญญิกพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
- (๗) โฆษกพรรค
- (๘) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรค โดยการลงคะแนนลับตามลำดับ ดังนี้

- (๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
- (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๕

(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่โดยคำนึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียดุลให้กับพรรคจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดตาม (๒)

ในกรณีที่จำนวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(๔) ให้สมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจำนวนที่กำหนด

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคำนึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ

(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก

(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง
ทั้งคณะ

(๗) ตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เมื่อตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทำภายในหกสิบวัน แต่ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน และให้มี

อำนาจเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง

หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ และนอกเหนือจากที่กำหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรคและมติที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคและข้อบังคับพรรค

(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคและผู้ซึ่งทางพรรคส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เงินตามตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวม โดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๗) เลิกพรรค

(๘) อำนาจการต่าง ๆ และกระทำการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๙) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทำงานเฉพาะกิจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๓) จัดแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๔) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรค

(๑๕) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎ ระเบียบของพรรค

ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

- (ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว
- (ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค
- (จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามมติพรรค
- (ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๓) เลขานุการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- (ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
- (ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่พรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๕) เภรัญญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับราย จ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิก
- (๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

- (ก) แกลงมติที่ประชุมของพรรคและแกลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
- (ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (ค) กรรมการบริหารคนอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
- (๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด

หมวด ๙

แผนและกำหนดในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคตามความประสงค์ของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรคต่อสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย

ข้อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดำเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้วให้แจ้งสำนักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อ ๓๐ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค
- (๘) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนนลับตามลำดับ ดังนี้

(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐

(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๓ สาขาพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกไตรมาสและภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ประธานสาขาพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

- (ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและเป็นประธานการประชุม
- (ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็นประธานการประชุม ตลอดจนดำเนินการประชุม
- (ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามวัน ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
- (จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
- (ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
- ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมาลำดับต้น ทำหน้าที่แทน
- (๒) รองประธานสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
- (๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
- (ก) ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่สาขาพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
- (ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
- (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
- (ง) กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

- (๕) เற்றுณีกสาขาทรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับรายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกำหนด
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอำนาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
- (ก) แดงมตที่ประชุมและแถลงกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
- (ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
- (๘) ธรรมเนียมการอื่นของสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ครบวาระ
- (๒) ตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
- (๓) คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค

เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ในกรณีที่มิเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๓๕
- (๓) ลาออก
- (๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๕) ขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้

มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้

ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

หมวด ๑๐

การประชุม

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค

ข้อ ๔๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคมี ดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
- (๒) ผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรค
- (๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๑ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๐ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๔๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรคอันดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคอันดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับถัดมาทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

แต่ถ้าเลขานุการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๓ การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค

หรือผู้ช่วยพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ของพรรค

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

คณะกรรมการนโยบายของพรรค และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค

(๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรค

(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

(๙) กิจการอื่นตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (๑) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๔๔ กำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราว ให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค

ทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษ จะต้องมีการหรือประเด็นที่จะประชุม เพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

ส่วนที่ ๓

การประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน ในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น

ข้อ ๔๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๒) สมาชิกสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๐ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรคไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๕๑ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๒ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๔

การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษ จะต้องมีการหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ผู้เข้าประชุมคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

หมวด ๑๑

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

และการจัดทำบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงิน ได้ของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรค และรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

ข้อ ๕๓ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยครบถ้วน

บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

หมวด ๑๒

รายได้ของพรรคการเมือง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

และค่าบำรุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง

ข้อ ๕๔ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง
- (๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
- (๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
- (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง
- (๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
- (๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

ข้อ ๕๕ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไร และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๖๐ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๓

การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๖๑ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควรแก่การลงโทษ ต้องทำเป็นหนังสือถึงพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๖๒ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๑ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๖๓ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา

(๒) ยกข้อกล่าวหา

(๓) ตำหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

(๔) ภาควัตถุสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๖๕ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๔ พรรคสอง ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการกลางของพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ พรรคท้าย

หมวด ๑๔

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค

ข้อ ๖๖ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทำได้ ก็แต่ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ญัตติเสนอมายังคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

หมวด ๑๕

การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๖๘ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคได้ช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้ดำรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย

ข้อ ๖๙ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๗๐ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชำระบัญชีแล้ว ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเราเพื่อนกัน

คณะกรรมการบริหารพรรคเราเพื่อนกัน จำนวน ๘ คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ๑. นายวิชาญ นุ่มมาก | หัวหน้าพรรค |
| ๒. นายปรีชา นุ่มมาก | รองหัวหน้าพรรค |
| ๓. นายเชาว์ฤทธิ์ ทองอร่าม | เลขาธิการพรรค |

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ๔. นางสาวชัชวี มากทิม | รองเลขาธิการพรรค |
| ๕. นางสาวสายหยุด แสงงาม | เหรัญญิกพรรค |
| ๖. นางสาวไฝ่แดง นุ่มมาก | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |
| ๗. นายน้ำเพชร ตุ่นอ่อน | โฆษกพรรค |
| ๘. นางพรานภา นุ่มมาก | กรรมการบริหารพรรค |
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

อภิชาติ สุจริตานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง